



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Hầu hết ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản được giải quyết



Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ.

Sáng ngày 14/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế. Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Năm 2016, có 7 ý kiến, kiến nghị của cử tri

với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở đã giải quyết dứt điểm 3 ý kiến, kiến nghị; 2 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết; 2 ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền của ngành. Sở đã làm tốt việc thực chứng hồ sơ cho các đối tượng chính sách, rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ tởn đọng, hồ sơ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ

Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng...

Năm 2016, ngay sau khi UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế xem xét giải quyết 2 ý kiến, kiến nghị của cử tri về đầu tư xây dựng một bệnh viện tại khu Đông (Tiền Hải) và quan tâm bổ sung trang thiết bị y tế chất lượng cao cho Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh (Thái Thụy), Sở đã nghiên

cứu, rà soát, dự kiến xây dựng một bệnh viện đa khoa ngoài công lập quy mô 100 giường bệnh tại xã Đông Xuyên (Tiền Hải) giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và sẽ điều chỉnh một số trang thiết bị giữa các đơn vị y tế để hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh.

Hầu hết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền hai sở đã được giải quyết kịp thời, đã cơ bản tháo gỡ được khó khăn, bất cập, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các ý kiến, kiến nghị nào không thuộc thẩm quyền, các sở được chuyển cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, do văn bản hướng dẫn của cấp trên chậm, không đồng bộ; đội ngũ cán bộ, công chức thiếu, kiêm nhiệm nhiều, nhất là ở cơ sở; một số ý kiến phải xin ý kiến của cấp trên nên vẫn còn ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm.

(Xem tiếp trang 4)

THU HIỀN

### Giao ban công tác khoa giáo, tuyên giáo quý I năm 2017

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I/2017 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 14/4. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý I, các đơn vị trong khối khoa giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo và dạy nghề, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, các hoạt động

đến ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường cơ sở vật chất, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học; triển khai mô hình trường học mới... Ngành Y tế tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện, cách ly điều trị, xử lý triệt để các ổ dịch, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai và

(Xem tiếp trang 4)

PHƯƠNG ANH - THANH HUYỀN



Nông dân Vũ Thụ tích tụ ruộng đất để sản xuất theo hướng hàng hóa.

Ảnh: QUỲNH LƯU

### THÀNH PHỐ, KIẾN XƯƠNG Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

Chiều ngày 14/4, thành phố Thái Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2017). Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình tới dự.

Kể thừa và phát huy truyền thống của LLVT tỉnh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã tiến đưa hàng vạn người con lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại các chiến trường. Hơn 1.600 người con quê hương đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường. Thành phố vinh dự, tự hào được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng "Quần, dân một lòng, tiêu diệt quân địch". Đảng bộ, nhân dân và LLVT thành phố được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Anh hùng LLVT nhân dân, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba; 8 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 240 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Phát biểu tại lễ gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, nhân dân và LLVT thành phố đạt được đã góp phần to lớn vào truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh trong 70 năm qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị trong thời gian tới, LLVT thành phố tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tiếp tục xây dựng và củng cố thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Sáng ngày 14/4, huyện Kiến Xương tổ chức gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2017).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại các mốc son lịch sử và những chiến công của lực lượng vũ trang tỉnh trong những

(Xem tiếp trang 4)

TẮT ĐẠT - KHẮC QUẢN

### Gần 200 cán bộ, nhân viên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 14/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017.

Ngày hội đã thu hút gần 200 cán bộ, nhân viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia. Ban tổ chức thu được 130 đơn vị máu bổ sung vào kho máu dự trữ. Lượng máu hiến tặng từ cán bộ, nhân viên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu dịp hè, cứu sống nhiều người bệnh cần máu.

HOÀNG LANH

### THÁI THUY Dạy múa cho 100 hạt nhân văn nghệ

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thái Thụy tổ chức lễ bế mạc lớp dạy kỹ năng múa cho các hạt nhân văn nghệ tại các xã, thị trấn trong huyện vào sáng ngày 14/4.

Lớp dạy kỹ năng múa do Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện phối hợp với Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh tổ chức từ ngày 7 - 14/4 với sự tham gia của 100 học viên theo học. Các học viên đều là những hạt nhân văn nghệ, nòng cốt trong phong trào văn hóa văn nghệ của các địa phương trên địa bàn toàn huyện.

Sau một tuần học tập, các giảng viên Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh đã truyền đạt các kỹ năng múa cơ bản cho các học viên để đáp ứng yêu cầu phục vụ văn nghệ quần chúng. Qua đó, góp phần lưu giữ và phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần tại các địa phương.

TRẦN TUẤN

### Doanh số mua bán ngoại tệ tăng 11,7%

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng thị trường ngoại tệ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến ổn định, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành đúng quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối.

Đến ngày 31/3, doanh số mua bán ngoại tệ toàn ngành Ngân hàng ước đạt 230 triệu USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016; doanh số thanh toán xuất nhập khẩu ước đạt 145 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ giá giữa VND và USD được các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh niêm yết khoảng 22.795 - 22.865 đồng/USD, tăng 80 đồng/USD so với thời điểm 31/12/2016, tăng 540 đồng/USD so với cùng kỳ năm 2016. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã chủ động cân đối, bố trí đầy đủ lượng ngoại tệ đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, mua ngoại tệ để nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Đồng thời chi trả chính xác, kịp thời nguồn kiều hối từ nước ngoài chuyển về cho nhân dân trong tỉnh. Đến ngày 31/3, giá trị kiều hối chuyển về tỉnh qua hệ thống ngân hàng ước đạt 17,9 triệu USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2016.

MINH HƯƠNG

### QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ TÂY ĐO Hoạt động an toàn, hiệu quả

Để bảo đảm nguồn vốn đầu tư cho vay, góp phần giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu, đến hết quý I/2017, Quỹ Tín dụng nhân dân xã Tây Đò (Hưng Hà) đã huy động tiến gửi 41,128 tỷ đồng, dư nợ cho vay 30 tỷ đồng.

Để bảo đảm Quỹ hoạt động an toàn, hiệu quả, Quỹ Tín dụng nhân dân xã Tây Đò đã thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chủ động, sáng tạo trong công việc, chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, kiểm soát kịp thời, chấn chỉnh tồn tại, ngăn ngừa rủi ro. Với phương châm tận tình, chu đáo, đặt lợi ích của thành viên lên hàng đầu, thực hiện cơ chế cho vay linh hoạt, phương thức giao dịch thuận lợi. Do vậy số thành viên và dư nợ cho vay ngày một tăng. Đồng vốn cho vay được các thành viên sử dụng đúng mục đích, đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thanh toán gốc và lãi kịp thời, không có nợ xấu, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

NGUYỄN HẢI HƯƠNG  
(Đài TTTT Hưng Hà)

## Thi đua chào mừng 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh

(Xem trang 3)



Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện năm 2017.

Ảnh: NGỌC LINH

### NÔNG DÂN ĐÔNG HƯNG Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Trang 2

### THÀNH PHỐ Bước đầu thực hiện Chỉ thị số 04

Trang 4